



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง
๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้วและคณะกรรมการได้ ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง เท่าที่ผู้สมัครสอบได้แจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนี้

๑. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ลำดับที่	เลขที่สอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑/๐๐๑	นางสาวสุรีธร ต่างโอรุ	สมัครวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.อบต.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศฯ นี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้างและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ในวันเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ เพิ่มเติมต่อไปถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทินวัฒน์ ผาทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ